

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แท็กซี่ธงฟ้า : ลดค่าครองชีพ

การช่วยเหลือประชาชนภายใต้โครงการ “ธงฟ้า” ของกรมการค้าภายใน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดตั้งร้านค้าธงฟ้า (Blue Shop) จำหน่ายสินค้า ราคาไม่เกิน 60 บาท ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ในแหล่งผลิต บริการธงฟ้า (Blue Service) วันนี้เรามารู้จักบริการธงฟ้า คืออะไร

บริการธงฟ้า (Blue Service) เป็นการสนับสนุนเครือข่ายธงฟ้า โดยการให้ส่วนลดในการซื้อสินค้า และให้บริการแก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกธงฟ้า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน

แท็กซี่ธงฟ้า (Blue Taxi) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบริการธงฟ้า (Blue Service) โดยรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ด้วยการลดอัตราค่าบริการให้ผู้โดยสารจากราคาเต็ม 5 บาทต่อเที่ยว

แท็กซี่ธงฟ้า (Blue Taxi) ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ขับรถแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้เสียสละ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนยามเศรษฐกิจชะลอตัว กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้ลดรายจ่าย และมีช่องทางเสริมรายได้ ดังนี้

● **ร่วมกับธนาคารออมสิน** ให้ผู้ชำระรถแท็กซี่กู้เงินรายละ 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และให้ผ่อนได้ถึง 12 งวด โดยจะเริ่มปล่อยกู้ได้ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2552 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี

● **สร้างรายได้เสริมให้กับผู้ชำระรถแท็กซี่** โดยร่วมกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดทำโบว์ชัวร์จำหน่ายหนังสือ ซีดีเพลง ดีวีดีภาพยนตร์ ฯลฯ ในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด และจัดทำใบสั่งซื้อที่มีรหัสชื่อผู้ชำระรถแท็กซี่ แล้วนำไปใส่ไว้ในผนังหลังคนขับ และเมื่อผู้โดยสารสนใจและสั่งซื้อสินค้า ผู้ชำระรถแท็กซี่คนนั้น ๆ ก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขาย (Commission) อันจะเป็นการสร้างรายได้เสริมของสมาชิกบลูแท็กซี่

● **เปิดจุดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ (รถเข็นธงฟ้า) จำหน่ายข้าวแกง** ในบริเวณที่มีแท็กซี่รวมตัวกันจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น จุดจำหน่ายบริเวณ ปากซอยทวิสุข ถนนติวานนท์ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี

สำหรับผู้ชำระรถแท็กซี่รายใดที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ บลูแท็กซี่กับกรมการค้าภายในสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-5424 และ 0-2547-5428
